
                   รายงานประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นประจาํปี 2565 
บร ิษัท เอ ็ม.ซ ี.เอส.สตลี จาํกัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดที ี-  7 เมษายน 2565 
ณ ห้องแกรนด ์บอลรูม โรงแรมแกรนด ์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร 

_____________________________________________________________________________ 
 
เร ิ-มประชุมเวลา 10.30 น. 
 
 ก่อนเริ	มประชุม นางสาวมธัวรรณศ ์ศรีศกัดา : พิธีกร ไดแ้จง้ต่อที	ประชุมว่า เนื	องจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดต่อจากเชื (อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยและทั	วโลกตั(งแต่ตน้ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน  
คณะกรรมการของบริษัทจึงมีมติใหจ้ัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ณ หอ้งแกรนด ์บอลรูม โรงแรมแกรนด ์ไฮแอท 
เอราวณั กรุงเทพมหานคร ซึ	งทางบรษัิทไดม้ีแนวทางการปฏิบตัิเพื	อคดักรองผูเ้ขา้ประชุมโดยจดัใหม้ีการตรวจ  ATK ก่อนเขา้งาน  
ซึ	งมีผูถื้อหุน้บางสว่นที	ไม่สะดวกเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง จึงไดส้ง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบที	ลงคะแนนไวล้ว่งหนา้มาใหบ้ริษัท 
ซึ	งบรษัิทไดท้าํการรวบรวมคะแนนไวใ้นระบบประมวลผลเป็นที	เรยีบรอ้ยแลว้  

 บริษัทมีหุ้นทั(งหมด 477,000,000 หุน้  (ตามรายชื	อผูถื้อหุ้นที	มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง
ลงคะแนนในวนัที	 16  มีนาคม 2565) ในขณะนี (มีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองจาํนวน 38 ราย และมีผูถื้อหุน้ที	มอบฉนัทะให้
บคุคลอื	นมาประชุมแทนจาํนวน 46 ราย รวมจาํนวนผูถื้อหุน้ที	เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะใหบุ้คคลอื	นมา
ประชมุแทนทั(งสิ (น 84 ราย นบัจาํนวนหุน้รวมกนัทั(งสิ (น 160,829,224 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 33.72 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวน
หุน้ที	จาํหนา่ยไดแ้ลว้ทั(งหมดของบรษัิท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ที	 38 

  โดยในการประชมุครั(งนี (ไดม้ีกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี และที	ปรกึษากฎหมาย ที	เขา้รว่มประชุม 
ดงันี ( 

กรรมการบร ิษัทท ี-เข ้าร ่วมประชุม 
1.  ดร.ไนยวน  ชิ    ประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที	บรหิาร  
2.  นางสาววรรณา    พลแกว้               กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ  
   กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี	ยง 
3.  นายไพรตัน ์  วิวฒันบ์วรวงษ์  กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานประมาณราคาและวางแผน / 
  กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี	ยง 
4.  นายพรชยั   พิศาลอนกุลูกิจ กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานโรงงานและการผลติ / 
    กรรมการบรหิาร  
5.  พลเอกฐิติวจัน ์  กาํลงัเอก            กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.  นายทินกร   สดีาสมบรูณ ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี	ยง /  
   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน      
7.  นายสพุจน ์ แกว้มณี              กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาํหนด 
   คา่ตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสี	ยง     
กรรมการบร ิษัทท ี-ไม่ได้เข ้าร ่วมประชุม 
S.  นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน      

*กรรมการบรษัิทมีจาํนวนทั(งสิ (น 8 ทา่น เขา้รว่มประชมุจาํนวน 7 ทา่น  คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 87.50 ของกรรมการทั(งหมด 
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ผู้บร ิหารของบร ิษัทท ี-เข ้าร ่วมประชุม 
1.  นางสาวมธัวรรณศ ์ ศรศีกัดา รองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานบญัชีและการเงิน /  
   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นางสาวอฎัฐพร   แสงปรญิญา   ผูจ้ดัการฝ่ายนาํเขา้สง่ออกและจดัซื (อ 
ผู้สอบบัญชี 
1.  นายบณัฑิต     ตั(งภากรณ ์ ผูส้อบบญัชี จากบรษัิท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ท ี-ปร ึกษากฎหมาย 
1.  นายสรรเสรญิ   วฒันจิโรจนก์ลุ ที	ปรกึษากฎหมาย 

 ในการประชุมครั(งนี (บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 พรอ้มเอกสาร
ประกอบ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ตั(งแต่วนัที	 15 มีนาคม 2565 ผ่านช่องทางการเปิดเผยขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษัิท (www.mcssteel.com) เป็นระยะเวลามากกว่า 21 วนั เพื	อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ี
เวลาในการศกึษาขอ้มลูประกอบการประชมุลว่งหนา้อยา่งเพียงพอ  

 นอกจากนี (เพื	อความสะดวก รวดเร็วในการประชุม นางสาวมัธวรรณศ์ ศรีศักดา  พิธีกร  ได้อธิบาย
หลกัเกณฑส์าํหรบัการดาํเนินการประชมุ วิธีการออกเสยีงลงคะแนน และวิธีนบัคะแนนเสยีง ดงันี ( 

1. ผูถื้อหุน้ทกุคนมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเทา่กบัจาํนวนหุน้ที	ถืออยู ่โดยนบั 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง ถา้มี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานฯ ในที	ประชมุออกเสยีงเพิ	มขึ (นอีกหนึ	งเสยีงเป็นเสยีงชี (ขาด 

2. การออกเสียงลงมติใด ๆ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ	งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน เวน้แตว่าระที	 7 เรื	องพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
กรรมการชดุยอ่ย จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั(งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชมุ 

3. สาํหรบัผูถื้อหุน้ที	ไม่สะดวกเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองบางท่านไดจ้ดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะมาใหท้าง
 บรษัิท  ซึ	งบรษัิทไดร้วบรวมหุน้ของทา่นในระบบขอ้มลูการลงคะแนนของบรษัิทแลว้ 

4. สาํหรบัผูที้	ตอ้งการใชส้ทิธิลงคะแนนดว้ยตนเองในแตล่ะวาระ บรษัิทไดแ้จกบตัรลงคะแนนใหท้กุท่าน 
 บรเิวณจดุลงทะเบียนสามารถใชส้ทิธิ แตล่ะวาระไดใ้นหอ้งประชมุ 

5. การรวบรวมผลคะแนน บรษัิทจะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที	ลงคะแนนเสียง
ไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง ในแตล่ะวาระเทา่นั(น โดยผูถื้อหุน้ยกมือขึ (นเพื	อใหเ้จา้หนา้ที	ของบริษัทไป
เก็บบตัรลงคะแนน และบริษัทจะนาํคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงดงักล่าวหกัออกจาก
คะแนนเสยีงทั(งหมดที	เขา้รว่มประชุม คะแนนเสียงสว่นที	เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที	ลงคะแนน
เห็นดว้ย ยกเวน้การลงคะแนนเสยีงวาระที	 5 เรื	องพิจารณาเลือกตั(งกรรมการแทนกรรมการที	ตอ้งพน้
จากตาํแหน่งตามวาระ และวาระที	 6 เรื	องพิจารณาเลือกตั(งกรรมการเพิ	ม บริษัทไดจ้ัดทาํบัตร
ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะทาํการเก็บบตัรลงคะแนนทั(งหมดตามแนวปฏิบตัิของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพื	อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบการนบัคะแนน 

6. หุน้ของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 56,229,295 หุน้ สามารถใชส้ิทธิเขา้รว่มประชุม แต่ไม่มี
 สทิธิออกเสยีงในแตล่ะวาระ 
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7. เพื	อใหก้ารนบัคะแนนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย บรษัิทจะนบัคะแนนดว้ยระบบ Barcode ซึ	งผูถื้อหุน้
จะเห็นผลคะแนนบนจอพรอ้มกนั 

8. ก่อนการลงมติในแตล่ะวาระ ทางบรษัิทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม แสดงความคิดเห็น หรอืให้
 ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที	 โดยเขียนคาํถามที	บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และจัดส่งให้กับ
เจา้หนา้ที	ของบรษัิท โดยไมม่ีการใชไ้มโครโฟนในการซกัถาม 

                      9.    ในการสอบถามขอใหผู้ถื้อหุน้ หรือผูแ้ทน แจง้ชื	อ เพื	อเป็นขอ้มลูในการจดบนัทึกรายงาน  และหากมี
 คาํถามใดไมไ่ดต้อบในที	ประชมุ ทางบริษัทจะรวบรวมคาํถามทั(งหมด ทาํเป็นคาํตอบ และเผยแพรใ่น
 เว็บไซตข์องบรษัิท (www.mcssteel.com) อีกครั(ง 

                       ต่อจากนั(น นางสาวมธัวรรณศ ์ศรีศกัดา  พิธีกร  ไดข้อเชิญ ดร.ไนยวน  ชิ  ประธานกรรมการ  กลา่วเปิด
ประชมุและทาํหนา้ที	ประธานในที	ประชมุ (“ประธานฯ”) ตามขอ้บงัคบั   

 ประธานฯ  ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูเ้ขา้รว่มประชุมและกลา่วเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ซึ	งก่อนจะ
เขา้สูว่าระการประชมุประธานฯ ไดข้ออนญุาตกลา่วถึงสถานการณต์า่ง ๆ ของบรษัิทใหที้	ประชมุรบัทราบ ดงันี (  

 สวสัดีครบั 3 ปีแลว้ที	บรษัิทไมไ่ดจ้ดัประชมุแบบนี ( วนันี (เปิดประชมุที	นี	 อาจจะมีผูถื้อหุน้คิดวา่ เพราะปีที	แลว้
บรษัิทไดก้าํไรคอ่นขา้งดี ฉะนั(นจึงมาใชเ้งินเปิดประชุมที	นี	ดีกว่า ความจริงแลว้ไม่ใช่ ซึ	งมีบางเรื	องที	สาํคญัที	อยากเรียนให้
ทราบ  เรื	องแรก เกี	ยวขอ้งกบักาํไรของบรษัิท ในปีที	แลว้ผูถื้อหุน้ทกุทา่นไดเ้งินปันผลมาแลว้ 2 ครั(ง เดีiยววนันี (ก็จะไดเ้งินปัน
ผลอีกครั(งหนึ	ง บรษัิทดาํเนินธุรกิจมา 30 ปี ในปี 2564 นี (เป็นปีที	บรษัิทมีกาํไรมากที	สดุที	เคยไดร้บั แตที่	สาํคญัไม่ใช่ว่ากาํไร
อยา่งเดียว แตย่อดขายที	ประเทศญี	ปุ่ น ณ วนันี ( บรษัิทสามารถทาํยอดขายไดม้ากกว่า 2 หมื	นลา้นเยนแลว้ ซึ	งเป็นอีกหนึ	ง
อยา่งที	ชี (ใหเ้ห็นไดว้า่บรษัิทใหญ่ในระดบัไหน และภายหลงัจากประชมุผูถื้อหุน้เสรจ็ในวนันี (แลว้ ในวนัที	 10 เมษายน 2565 
ผมก็จะเดินทางไปที	ประเทศญี	ปุ่ น เพื	อเขา้ไปคยุเจรจากนัเรื	องงานใหม ่ขอเรียนใหท้ราบว่า ณ วนันี (บริษัทมีงานอยู่ในมือที	
เคยประกาศใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุท่านทราบอยู่แลว้ประมาณ 65,000 กว่าตนั และบริษัทจะมีงานในประเทศอีก 1 โครงการ
ประมาณ 30,000 ตนั คิดว่าภายใน 1-2 เดือนก็จะไดม้ีการตกลงทาํสญัญา แต่ที	ประเทศญี	ปุ่ นที	เขา้ไปคยุกนั มีหลาย
โครงการแตห่ลกั ๆ มี 4 โครงการ ซึ	งทั(ง 4 โครงการรวมทั(งหมดแลว้มีประมาณ 120,000 ตนั หมายความว่า จากวนันี (ถึงปี 
2025  อาจจะเลยปี 2026 ก็ได ้ บรษัิทจะมีงานอยูใ่นมือเกิน 200,000 ตนัขึ (นไป เพราะฉะนั(นเรื	องงานไม่ใช่เป็นสิ	งที	บริษัท
ตอ้งกงัวล และที	สาํคญัอีกอย่างคือ บริษัทเพิ	งทาํการสง่มอบงานใหล้กูคา้ไป 1 โครงการคือ Toranomon Azabudai ซึ	ง
เป็นอาคารที	สงูที	สดุที	ประเทศญี	ปุ่ นเคยมีการก่อสรา้งมา โดยสงูประมาณ 320 กว่าเมตร โดยในอนาคตขา้งหนา้จะมีงาน
ก่อสรา้งอาคารที	สงูกวา่นี ( โดยสงูประมาณ 360 เมตร และจะเป็นอาคารที	สงูที	สดุในประเทศญี	ปุ่ น ซึ	งหมายถึงวา่ บรษัิทจะ
ขึ (นชื	อวา่เป็นบรษัิทที	ทาํอาคารที	สงูที	สดุ และอาคารที	รองจากอาคารที	สงูที	สดุในประเทศญี	ปุ่ น ซึ	งก็เป็นสิ	งที	ค่อนขา้งภมูิใจ
วา่ MCS เป็นบรษัิทไทย ไดเ้ขา้ไปทาํงาน ซึ	งเป็นงานที	สาํคญัที	ประเทศญี	ปุ่ น 
 ผมขอเรยีนใหท้ราบวา่ ตั(งแตเ่มื	อไตรมาส 3 ของปีที	แลว้ ผมเคยขอลาออกจากตาํแหน่งผูบ้ริหารที	เป็นอยู่นี (
กบักรรมการ แต่ว่าเวลานั(นบริษัทยงัมีโครงการที	สาํคญัที	ยงัไม่แลว้เสร็จ เพราะฉะนั(นผมก็ทาํงานต่อมาเรื	อย ๆ จนงาน
เสรจ็ไปแลว้ ตอนนี (ถา้เปรยีบเทียบกบัในอดีต ณ วนันี (จะมีผูถื้อหุน้ต่างประเทศเยอะขึ (น แต่มีบริษัทต่างประเทศบริษัทหนึ	ง
ซึ	งเป็นบรษัิทใหญ่ที	ประเทศญี	ปุ่ น และไมต่อ้งการที	จะเปิดเผยชื	อ เพราะฉะนั(นจึงเขา้ซื (อหุน้ผา่นกองทนุ ซึ	งบริษัทที	ประเทศ
ญี	ปุ่ นดงักลา่วเพิ	งประชมุกรรมการและตดัสินใจที	จะซื (อหุน้ MCS ใหม้ากขึ (น ซึ	งภายในปีนี (น่าจะเสร็จเรียบรอ้ย และจะซื (อ
ถึงเกือบ 10% ซึ	งไดต้กลงกนัไปแลว้ และวนันี (บริษัทจะมีการแต่งตั(งกรรมการเพิ	มเติม ซึ	งเป็นบคุคลที	บริษัทประเทศญี	ปุ่ น
ดงักลา่วสง่เขา้มาเป็นกรรมการใน MCS 
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 บริษัทประเทศญี	ปุ่ นดังกล่าวมีประสบการณ์หลาย ๆ อย่างในการลงทุน เมื	อเขา้ประชุมเขาก็ตอ้งมีการ
วิเคราะหแ์ละมีคาํถามหลาย ๆ อย่าง  เขาเคยถามหลายครั(ง แต่ว่าผมตอบเขาไม่ค่อยได ้เพราะสว่นมากจะเกี	ยวขอ้งกับ
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  ฉะนั(นถ้าผมตอบคาํถามผู้ถือหุ้นใหญ่ไม่ได ้ตามหลกัเกณฑ์ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ซึ	งผูถื้อหุน้เป็นเจา้ของบรษัิท ผมเป็นผูบ้รหิาร การที	ผมตอบคาํถามไมไ่ด ้ผมก็คงมีแตต่อ้งลาออกจากตาํแหน่ง
นี ( 
 ผูถื้อหุน้ใหญ่ที	กาํลงัจะมาค่อนขา้งไม่พอใจ อันนี (ผมขอเรียนใหท้ราบ 2-3 เรื	อง คือ เรื	องแรก บริษัทที	
ประเทศญี	ปุ่ นจะถามผมตลอดว่า ทาํไม MCS ถูกจัดอยู่ในหมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) เพราะมีแต่ประเทศไทยที	ใชเ้หล็ก 
(Steel) ซึ	ง MCS ไมใ่ช่เหลก็ (Steel) อยูแ่ลว้ เพราะถา้กลุม่เหลก็ (Steel) ทั(งในประเทศญี	ปุ่ น เกาหลี จีน และประเทศอื	น ๆ 
จะเป็น Metro Product หรอืเป็นอยา่งอื	นก็ได ้ซึ	งตามที	บรษัิทที	ประเทศญี	ปุ่ นเขา้ใจคือเหล็ก (Steel) เป็น เท่ากบัที	ชาวนาที	
ปลกูขา้ว คือผลติขา้วสารเป็นวตัถดุิบ แตว่า่ MCS คือ Fabricator เป็นคนที	ซื (อขา้ว เขา้มาทาํขา้วผดัขาย เพราะฉะนั(นจึงไม่
เกี	ยวขอ้งกันตั(งแต่ตน้อยู่แลว้ จะจัดใหอ้ยู่ในหมวดธุรกิจเหล็ก (Steel) ทาํไม เมื	อบริษัทที	ประเทศญี	ปุ่ นตั(งคาํถามมา
ดงักลา่ว ผมก็ตอบไมไ่ด ้เพราะเป็นการกาํหนดหลกัเกณฑม์าจากทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ และบริษัทก็เคยพากรรมการเขา้
ไปคยุกบัผูบ้รหิารของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ แจง้ว่าที	ตลาดหลกัทรพัยข์อง New York ที	 London ที	ไหน ทั(งหมดเป็นแบบ
นี (หมด บรษัิทที	ประเทศญี	ปุ่ นก็บอกวา่ผมโกหก เพราะเป็นไปไดอ้ย่างไง บริษัทที	เป็น Fabricator ที	เขา้ตลาดหลกัทรพัย ์ณ 
วนันี (มีอยู่แต่ที	เอเชีย ส่วนที	อเมริกา ที	องักฤษ ไม่มีใครเขา้หรอก เพราะอนันี (ไม่ใช่อาชีพที	ทาํเป็นหลกั ไม่มีใครเขา้ตลาด
หลกัทรพัย ์บอกว่าผมเป็นคนที	โกหก เท่ากบั สรา้งเรือที	ประเทศจีน เกาหลี ญี	ปุ่ น 3 ประเทศ ก็สรา้งเรือ 90% บนโลกนี (
ทั(งหมด เพราะฉะนั(นจะไม่มีบริษัทเหลา่นี (ที	ต่างประเทศ เช่น ที	 Down Jone  ที	 NASDAG ก็ได ้ฝั	 งโนน้เขาก็ไฮเทค ทั(งนั(น 
และผมก็ตอบไมไ่ด ้ฉะนั(น ผมก็ตอ้งรบัผิดชอบลาออก ถา้ทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ มีหลกัฐานวา่ NASDAG ก็ได ้Down Jone 
ก็ได ้ที	ไหนก็ได ้มี Fabricator ที	เขา้ตลาดหลกัทรพัย ์ช่วยแสดงใหผ้มดหูนอ่ย ผมไมท่ราบวา่ตอ้งหาที	ไหน ผมจะไดแ้สดงให้
บรษัิทที	ประเทศญี	ปุ่ นทราบวา่ผมไมไ่ดโ้กหก เพราะบรษัิทไมเ่ก่งไมเ่ป็นไร แตว่า่ผูบ้รหิารโกหก นั(นไมค่อ่ยถกูตอ้งเทา่ไหร ่ 
 ซึ	งเหตผุลที	บริษัทที	ประเทศญี	ปุ่ นใหค้วามสาํคญัว่า MCS จดัอยู่กลุม่ไหนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ นั(น คือ ถา้ 
MCS อยูใ่นหมวดธุรกิจเหลก็ (Steel) ไมว่า่ที	ประเทศญี	ปุ่ น เกาหลี หรือจีน กลุม่นี ( PE จะอยู่ที	 5 - 6 เท่า แต่ถา้อยู่ที	 Metro 
Product หรืออย่างอื	น หรืออย่างประเทศไทยก็ได ้ประเทศไทยก็มี Metro Product เพียงแต่ว่า ยกเวน้หมวดธุรกิจเหล็ก 
(Steel) ถา้ด ูPE บรษัิทในกลุม่นี (จะอยูที่	 18 เทา่ ซึ	งหมายถึงวา่ ณ วนันี ( MCS  มี PE ไม่ถึง 5 เท่า อนันี (เป็นเหตผุลที	ผมตอ้ง
ลาออก เพราะผูบ้ริหารทาํใหบ้ริษัทมี PE ไม่ถึง 5 เท่า ถา้ MCS อยู่กลุม่อื	น ผมอาจจะไม่ตอ้งลาออกก็ได ้แต่ก็ช่วยไม่ได้
พอดีอยูป่ระเทศไทย ก็ตอ้งยอม อย่างที	ผมเรียน ถา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มีหลกัฐานก็ช่วยแจง้ใหผ้มทราบ ผมจะไดเ้อาไปให้
บรษัิทที	ประเทศญี	ปุ่ น ซึ	งเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ทราบ เพราะผูถื้อหุน้ใหญ่เป็นเจา้ของบรษัิทอยา่งที	ตลาดหลกัทรพัยฯ์ แจง้  
 บริษัทที	ประเทศญี	ปุ่ นเวลาจะลงทนุกบับริษัท MCS ก็ตอ้งมีการเขา้ไปตรวจสอบขอ้มลูหลาย ๆ อย่าง เขา
แจง้ใหผ้มทราบว่า ประเทศไทยมีบริษัทที	อยู่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที	เป็น SET (ไม่รวม mai) มีประมาณ 593 บริษัท แต ่
MCS กาํไรอยู่ลาํดบัที	 177 แต่ใน 593 บริษัท มีเพียง 171 บริษัทที	ราคาหุน้ ณ วนันี (สงูกว่าราคา IPO และมี 373 บริษัทที	
ราคาหุน้ตํ	ากวา่ราคา IPO และมี 49 บรษัิทที	ไมม่ีขอ้มลู หมายถึงวา่ มี 62% ของบรษัิทที	เขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ราคาหุน้ตํ	า
กวา่ IPO ณ วนันี ( ถา้ขอ้มลูนี (ถกูตอ้ง แสดงวา่ผมเองก็ทาํงานค่อนขา้งดี แต่ว่าในที	สดุก็ตอ้งลาออก เพราะ PE ไม่ถึง 5 เท่า 
และอีกอยา่งหนึ	งที	บรษัิทที	ประเทศญี	ปุ่ นแจง้ใหผ้มทราบคือ เรื	องระบบบญัชี บริษัทใช ้IFAS ภายใน 3 ปี บริษัทไดเ้ปลี	ยน
ระบบประมาณ 150 กว่าครั(ง เขาก็ถามว่าทาํไมประเทศไทยเปลี	ยนเยอะแบบนี ( ผมก็บอกไปว่า เปลี	ยนเยอะ ๆ จะได้
กา้วหนา้ จะไดท้าํใหด้ีขึ (น ซึ	งบริษัทที	ประเทศญี	ปุ่ นแจง้ว่า ไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกา ญี	ปุ่ น เกาหลี จีน ก็มีระบบของ
ประเทศนั(น ๆ เองอยู่แลว้ แต่ว่าไม่ไดห้มายถึงว่าเขาไม่ใช ้IFAS เขาก็ใช ้แต่ว่าเขาก็ใชจ้าํนวนจาํกดั อย่างประเทศญี	ปุ่ นมี
บริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3,000 บริษัท แต่มีบริษัทที	ใช ้IFAS แค่เพียง 30 กว่าบริษัทเอง ซึ	งเขาจะมีใหเ้ลือกว่า บริษัท
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ไหนจะเขา้ไปใช ้บรษัิทไหนไมต่อ้งเขา้ไปใช ้แลว้ตอ้งใชต้ามที	เหมาะสม ไมใ่ช่วา่เอามาก็ใชห้มด  
 วนันี (ถึงตวัผมเองตอ้งออกจากตาํแหนง่นี ( เพราะ PE บรษัิทไมถ่ึง 5 เท่า ทาํใหผู้ถื้อหุน้ใหญ่ไม่พอใจ อนันี (ผม
ก็ตอ้งยอม จึงถือโอกาสเรียนใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบว่าผมมีความจาํเป็นตอ้งออกจากตาํแหน่ง หากทาํไม่ดีก็ตอ้งออก แต่
จะแจง้ใหท้ราบ เพราะบรษัิทยงัมี Cer S Grade ทาํใหร้าคาที	เคยขาย 190,000 เยนต่อตนั เป็น 300,000 เยนต่อตนั ซึ	ง S 
Grade ปกติแลว้ตอ้งตอ่อายทุกุ ๆ 5 ปี แตเ่พราะในช่วงที	เกิดเหตกุารณแ์พรร่ะบาดของโรคติดต่อจากเชื (อไวรสัโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ที	ผา่นมาทางสถานบนัที	รบัรองเขา้มาในประเทศไทยไมไ่ด ้และชา้ไปปีกวา่แลว้ คิดว่าประมาณเดือนมิถนุายน 
2565 นี (ทางสถานบนัที	รบัรองจะมา ในช่วงเวลานั(นถา้บริษัทเปลี	ยนผูบ้ริหารกระทนัหนั อาจจะทาํใหบ้ริษัทต่อใบรบัรอง
ดงักลา่วไมไ่ด ้ดงันั(นผมจึงจะอยูจ่นกวา่บรษัิทจะตอ่ใบรบัรองใหแ้ลว้เสรจ็ จากนั(นผมจะขอลาออกจากตาํแหนง่นี (  
 ผมขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทกุท่าน หลายท่านอยู่กบับริษัทมานานมากกว่า 10 ปีก็มี ใหค้วามสนบัสนนุก็มี ก็
ตอ้งขอขอบคุณดว้ย คิดว่าเป็นข่าวดีที	ว่า ถา้บริษัทที	ประเทศญี	ปุ่ นเขา้มา เขามีประสบการณ ์อาจจะมีโอกาสเอาตลาด
หลกัทรพัยที์	โตเกียวเขา้มาคยุกนักบัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดว้ย บรษัิทอาจจะไดเ้ปลี	ยนกลุม่ในหมวดธุรกิจเหล็ก 
(Steel) ไปอยู่ในหมวดธุรกิจอื	นที	เหมาะสม หุน้บริษัทก็อาจจะขึ (นถึง 10 กว่าเท่า คือมีแต่ข่าวดีสาํหรบัผูถื้อหุน้ทั(งนั(น ถา้
อยา่งนี (ผมคิดวา่ผมลาออกก็สมควรอยูแ่ลว้  

 หลงัจากนั(น ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวมธัวรรณศ ์ศรีศกัดา  พิธีกร  เป็นผูด้าํเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที	ไดบ้อกกลา่วไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ดงัตอ่ไปนี ( 
 
วาระท ี- 1 พ ิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นประจาํปี 2564 เมื-อวันท ี- 7 เมษายน 2564 

 นางสาวมธัวรรณศ ์ศรีศกัดา  พิธีกร  ไดชี้ (แจงต่อที	ประชุมว่า จากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 
เมื	อวันที	 7 เมษายน 2564 ที	ผ่านมา บริษัทไดจ้ัดส่งรายงานการประชุมใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน
ระยะเวลาที	กฏหมายกาํหนด พรอ้มทั(งเผยแพร่ในเว็บไซตข์องบริษัท (www.mcssteel.com) ดว้ยแลว้ ซึ	งปรากฏอยู่ใน
หนงัสอืเชิญประชมุในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที	  1  หนา้ที	 11-28 โดยแจง้ผา่นทางเว็บไซตข์องบริษัทพิจารณา
ลว่งหนา้ก่อนการประชมุในครั(งนี (แลว้ 

 พิธีกร  ไดส้อบถามที	ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถาม หรอืขอแกไ้ขขอ้ความในรายงาน
ในวาระนี (หรอืไม ่  
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม หรอืขอแกไ้ข   

 พิธีกร  จึงขอใหที้	ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุที	ประสงคจ์ะออกเสยีงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึ (น เพื	อเจา้หนา้ที	รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงนาํไปหกัออก
จากจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั(งหมด โดยการลงมติวาระนี (ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ	งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติท ี-ประชุม ที	ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีมติรบัรอง
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เมื	อวนัที	 7 เมษายน 2564 ตามที	เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ( 
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 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน  56,229,295 เสยีง ที	ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระท ี- 2 ร ับทราบผลการดาํเนินงานของบร ิษัทประจาํปี 2564 

 นางสาวมธัวรรณศ ์ศรีศกัดา  พิธีกร  ไดแ้จง้ต่อที	ประชุมว่า สาํหรบัแบบรายงานขอ้มลูประจาํปี 56-1 One 
Report ของบรษัิทในปี 2564  บรษัิทไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาโดยใหส้แกนขอ้มลูผา่น QR Code พรอ้มกบัเอกสารเชิญ
ประชมุแลว้ โดยในปีที	ผา่นมา ดร.ไนยวน ชิ ประธานกรรมการ ไดเ้ขียนสารจากประธานสรุปการดาํเนินงานของบริษัทใน
หนา้รายงานประจาํปี ซึ	งไดอ้ธิบายรายละเอียดตา่ง ๆ ไวอ้ย่างครบถว้นแลว้ว่า ในปีที	ผ่านมาบริษัทดาํเนินการเรื	องสาํคญั 
ๆ สรุปไดด้งันี ( 

 (1)  การสง่มอบงาน   
       ในปี 2564 ที	ผา่นมาบรษัิทไดม้ีการสง่มอบงานใหล้กูคา้ไดส้งูสดุเป็นประวตัิการณที์	บริษัทไดเ้คยทาํมา 
โดยมีการสง่มอบงานไปทั(งสิ (นประมาณ 83,000 ตนั  
 (2)  มาตรการการควบคมุการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 
        เนื	องจากในปี 2564 ที	ผ่านมา มีสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ทางบริษัทได้
ดาํเนินการ Lock Down เพื	อใหพ้นกังานทั(งหมดเขา้มาอาศยัในพื (นที	ของบริษัท โดยมีค่าใชจ้่ายทั(งสิ (นประมาณ 25 ลา้น
บาท  ซึ	งการ Lock Down ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถดาํเนินการสง่มอบงานไปไดถ้ึง 83,000 ตนั ซึ	งก็ส่งผลไปถึงกาํไรของ
บรษัิทในปี 2564 ที	ผา่นมาที	บรษัิทสามารถทาํกาํไรไดท้ั(งบรษัิทใหญ่และบรษัิทยอ่ยรวมกนัไดม้ากกวา่ 1,400 ลา้นบาท 
  
 พิธีกร ไดส้อบถามที	ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี (หรอืไม ่  
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม   

 พิธีกร แจง้วา่วาระนี (เป็นเรื	องแจง้เพื	อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

มติท ี-ประชุม ที	ประชมุรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทประจาํปี 2564 ดงักลา่วขา้งตน้ 
 
วาระท ี- 3 พ ิจารณาอนุมัต ิงบการเงินของบร ิษัทและบร ิษัทย่อยส ําหร ับรอบระยะเวลาบัญชีสาํหร ับปีสิ?นสุด 
 วันท ี- 31 ธ ันวาคม 2564 

 นางสาวมธัวรรณศ ์ ศรศีกัดา  พิธีกร  และรองกรรมการผูจ้ดัการกลุม่งานบญัชีและการเงิน  ไดแ้จง้ใหที้	ประชุม
รบัทราบผลประกอบการของบรษัิท และรายการทางการเงินที	สาํคญัประจาํปี 2564 ดงันี ( 

 

เห็นดว้ย 109,048,348 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร ็จ  

 ในปี 2564 บริษัทมีรายไดร้วม เท่ากบั 6,943.91 ลา้นบาท เพิ	มขึ (นจากปีก่อน 2,660.03 ลา้นบาท หรือ
เพิ	มขึ (นรอ้ยละ 62.09 และค่าใชจ้่ายรวม เท่ากบั 5,304.13 ลา้นบาท เพิ	มขึ (นจากปีก่อน 2,142.84 ลา้นบาท หรือเพิ	มขึ (น
รอ้ยละ 67.78 
 โดย ณ สิ (นปี 2564 บริษัทมีกาํไรขั(นตน้ 2,938.22 ลา้นบาท ซึ	งเป็นอตัราการเพิ	มขึ (นจากปีก่อน 1,335.47 
ลา้นบาท ส่งผลใหม้ีกาํไรสทุธิในสว่นที	เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 1,459.33 ลา้นบาท หรือเป็นอตัราที	เพิ	มขึ (นรอ้ยละ
47.54 ซึ	งในสว่นของกาํไรขั(นตน้ และอตัรากาํไรสทุธิที	เพิ	มขึ (นก็เป็นผลมาจากการสง่มอบงานที	เพิ	มขึ (น 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 บริษัทมีสินทรพัยร์วม เท่ากับ 6,211.11 ลา้นบาท เพิ	มขึ (นจากวนัที	 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 218.04 
ลา้นบาท หรอืเพิ	มขึ (นรอ้ยละ 3.64 
 บริษัทมีหนี (สินรวม เท่ากบั 1,587.50 ลา้นบาท ลดลงจากวนัที	 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 623.20 ลา้น
บาท หรอืลดลงรอ้ยละ 28.19  เนื	องจากมีการชาํระหนี (สนิคา่วตัถดุิบที	ซื (อมาไปบางสว่น  
 บริษัทมีสว่นของผูถื้อหุน้ เท่ากบั 4,623.61 ลา้นบาท เพิ	มขึ (นจากวนัที	 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 841.24 
ลา้นบาท หรอืเพิ	มขึ (นรอ้ยละ 22.24  ซึ	งสาเหตทีุ	สว่นของผูถื้อหุน้เพิ	มขึ (น เนื	องจากกาํไรสทุธิประจาํปีที	เพิ	มขึ (น 

 

 พิธีกร ไดส้อบถามที	ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี (หรอืไม ่  
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม   

 พิธีกร จึงขอใหที้	ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชุมที	ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึ (น เพื	อเจา้หนา้ที	รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงนาํไปหกัออก
จากจาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชุมทั(งหมด  โดยการลงมติวาระนี (ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ	งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท ี-ประชุม ที	ประชมุโดยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  มีมติอนมุตัิงบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สาํหรบัปีสิ (นสดุ วนัที	 31 ธันวาคม 2564 ตามที	เสนอ ดว้ยคะแนน
เสยีงดงันี ( 
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 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน  56,229,295 เสยีง ที	ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระท ี- 4  พ ิจารณาอนุมัต ิการจ่ายเงิน ปันผลและร ับทราบการจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาล  

 นางสาวมธัวรรณศ ์ ศรีศกัดา  พิธีกร  ไดชี้ (แจงต่อที	ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ	า
กวา่รอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลงัหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม บริษัทอาจกาํหนดให้
มีการจ่ายเงินปันผลในอตัรานอ้ยกวา่ที	กาํหนดขา้งตน้ได ้โดยขึ (นอยูก่บัผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง ความ
จาํเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื	น ๆ ที	เกี	ยวขอ้งในการบริหารงานของ
บรษัิท ซึ	งบรษัิทไดม้ีการตั(งสาํรองครบถว้นตามกฎหมายและขอ้บงัคบัแลว้ จึงไม่ตอ้งตั(งสาํรองเพิ	ม  โดยในปี 2564 บริษัท
มีกาํไรสทุธิ (งบเฉพาะกิจการ) ทั(งสิ (นจาํนวน 1,202.52 ลา้นบาท ที	ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหเ้สนอต่อที	
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื	อพิจารณาจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 1.27 บาท ซึ	งในระหว่างปี 
2564 บรษัิทไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.77 บาท รวม 2 ครั(ง คือ เมื	อวนัที	 15 กนัยายน 
2564 ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท และเมื	อวนัที	 9 ธันวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.37 บาท  ดงันั(น คงเหลือที	ตอ้งจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีกในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท  โดยจ่ายจากกาํไรในสว่นที	ไดร้บัสิทธิสง่เสริมการลงทนุ (BOI) จาํนวน 0.40 บาทต่อ
หุน้ และสว่นที	ไม่ไดร้บัสิทธิสง่เสริมการลงทนุ (NON BOI) จาํนวน 0.10 บาทต่อหุน้ โดยรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัปี 
2564  รอ้ยละ 50.38 ของกาํไรสทุธิ ซึ	งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท   

 โดยบรษัิทกาํหนดรายชื	อผูถื้อหุน้ที	มีสทิธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที	 16  มีนาคม 2565  และกาํหนด
จะจ่ายเงินปันผลในวนัที	 5 พฤษภาคม 2565 

 พิธีกร ไดส้อบถามที	ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี (หรอืไม ่  
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม  

 พิธีกร จึงขอใหที้	ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุที	ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึ (น เพื	อเจา้หนา้ที	รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงนาํไปหกัออก
จากจาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชุมทั(งหมด  โดยการลงมติวาระนี (ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ	งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท ี-ประชุม  ที	ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีมติอนุมตัิให้
จ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2564 ในอตัราหุน้ละ ในอัตราหุน้ละ 1.27 บาท ซึ	งในระหว่างปี 2564 บริษัทได้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.77 บาท รวม  2 ครั(ง คือ เมื	อวนัที	 15 กนัยายน 2564 ในอตัรา
หุน้ละ 0.40 บาท และเมื	อวนัที	 9 ธนัวาคม 2564 ในอตัราหุน้ ละ 0.37 บาท  ดงันั(น คงเหลือที	ตอ้งจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
อีกในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท  โดยจ่ายจากกาํไรในสว่นที	ไดร้บัสทิธิสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) จาํนวน 0.40 บาทตอ่หุน้ และสว่นที	

เห็นดว้ย 108,853,348 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.82 

ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง 195,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.18 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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ไมไ่ดร้บัสิทธิสง่เสริมการลงทนุ (NON BOI) จาํนวน  0.10 บาทต่อหุน้ โดยบริษัท กาํหนดรายชื	อผูถื้อหุน้ที	มีสิทธิรบัเงินปันผล 
(Record Date) ในวนัที	 16 มีนาคม 2565 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที	 5 พฤษภาคม 2565 ตามที	เสนอ ดว้ยคะแนน
เสยีงดงันี ( 

 

 

 

 

 

 

 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 56,229,295 เสยีง ที	ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน  56,229,295 เสยีง ที	ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระท ี- 5 พ ิจารณาเลือกตั?งกรรมการแทนกรรมการท ี-ต ้องพ ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

 นางสาวมธัวรรณศ ์ ศรศีกัดา  พิธีกร ชี (แจงตอ่ที	ประชมุวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 20 กาํหนดว่าในการ
ประชุมสามญัประจาํปีทุกครั(งใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน  1  ใน  3  ของจาํนวนกรรมการทั(งหมด (หรือ
จาํนวนใกลเ้คียงกบัสว่น  1  ใน  3)  โดยกรรมการที	พน้จากตาํแหน่งแลว้ อาจไดร้บัเลือกใหเ้ขา้รบัตาํแหน่งอีกได ้ ในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครั(งนี (มีกรรมการที	ตอ้งพน้จากตาํแหนง่ตามวาระ จาํนวน  3  ทา่น  จากจาํนวน  8  ทา่น  ไดแ้ก่ 

 1.  นางสาววรรณา  พลแกว้  กรรมการ /กรรมการบรหิาร /กรรมการบรหิารความเสี	ยง 
 2.  นายไพรตัน ์ วิวฒันบ์วรวงษ์  กรรมการ /กรรมการบรหิาร /กรรมการบรหิารความเสี	ยง 
 3.  นายพรชยั  พิศาลอนกุลูกิจ  กรรมการ /กรรมการบรหิาร  

 นอกจากนี ( บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและรายชื	อบคุคลที	เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื	อรบั
การพิจารณาเลอืกตั(งเป็นกรรมการลว่งหนา้ โดยกาํหนดผา่นทางเว็บไซตข์องบริษัท (www.mcssteel.com) ในระหว่างวนัที	 1 
ตลุาคม 2564 ถึง 3 มกราคม 2565 แตไ่มม่ีผูถื้อหุน้เสนอชื	อบคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตั(งเป็นกรรมการมายงับรษัิท 

 โดยคณะกรรมการบรษัิทขอเสนอใหที้	ประชมุแตง่ตั(งกรรมการที	ครบกาํหนดตามวาระทั(ง  3  ทา่น กลบัเขา้ดาํรง
ตาํแหนง่กรรมการอีกวาระหนี	ง พรอ้มกบัเสนอใหที้	ประชุมแต่งตั(งให ้นางสาววรรณา  พลแกว้  และนายไพรตัน ์ วิวฒันบ์วร
วงษ์ เป็นกรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสี	ยง และแตง่ตั(งใหน้ายพรชยั  พิศาลอนกุูลกิจ เป็นกรรมการบริหาร
อีกดว้ย   

                        ซึ	งรายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทั(ง 3 ท่านที	เสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเดิม  ปรากฏอยู่ใน
หนงัสอืเชิญประชมุ หนา้ที	 29-31 

                       เพื	อใหเ้กิดความโปรง่ใสและเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลกิจการที	ดี กรรมการที	ตอ้งออกตามวาระทั(ง  
3  ทา่น ซึ	งเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยี ไดส้มคัรใจขอออกจากหอ้งประชมุ เพื	องดการมีสว่นรว่มในการพิจารณาวาระนี ( 

 หลงัจากกรรมการที	ตอ้งออกตามวาระทั(ง 3  ท่าน ออกจากหอ้งประชุมไปแลว้ พิธีกร จึงไดส้อบถามที	
ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี (หรอืไม ่  

เห็นดว้ย 109,048,348 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม  

 พิธีกร จึงขอใหที้	ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั(งกรรมการที	ตอ้งออกตามวาระเป็นรายบคุคล โดยจะ
เก็บบตัรลงคะแนนทั(งหมด ทั(งที	ประสงคจ์ะออกเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดยใหย้กมือขึ (น เพื	อเจา้หนา้ที	
รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนน  โดยการลงมติวาระนี (ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ	ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท ี-ประชุม  ที	ประชุมโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีมติอนมุตัิแต่งตั(ง 
นางสาววรรณา  พลแกว้, นายไพรตัน ์ วิวฒันบ์วรวงษ์ และนายพรชยั  พิศาลอนกุูลกิจ ที	ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเดิมอีกวาระหนึ	ง  และแต่งตั(งให ้นางสาววรรณา  พลแกว้  และนายไพรตัน ์ วิวฒันบ์วรวงษ์ เป็น
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี	ยง และแต่งตั(งใหน้ายพรชยั  พิศาลอนกุูลกิจ เป็นกรรมการบริหารอีกดว้ย
ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี (                                                                         

1) นางสาววรรณา  พลแกว้ 
 
 
 
 

 
 
 
 

                    (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 56,229,295 เสยีง ที	ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 

2) นายไพรตัน ์ วิวฒันบ์วรวงษ์ 

 

 

 

 
 
 

 

  
(ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 56,229,295 เสยีง ที	ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

3) นายพรชยั  พิศาลอนกุลูกิจ 

 

 

 

 
 
 

เห็นดว้ย 108,303,948 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.32 

ไมเ่ห็นดว้ย 122,300 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.11 

งดออกเสยีง 622,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.57 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

เห็นดว้ย 106,797,176 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 97.94 

ไมเ่ห็นดว้ย 1,629,072 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 1.49 

งดออกเสยีง 622,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.57 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

เห็นดว้ย 106,797,176 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 97.94 

ไมเ่ห็นดว้ย 1,629,072 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 1.49 

งดออกเสยีง 622,100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.57 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 56,229,295 เสยีง ที	ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 

 ตอ่จากนั(นพิธีกร ไดเ้ชิญกรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สยีทั(ง  3  ทา่น กลบัเขา้หอ้งประชมุ 
 

วาระท ี- 6 พ ิจารณาเลือกตั?งกรรมการเพ ิ-ม 

 นางสาวมธัวรรณศ ์ ศรีศกัดา  พิธีกร ชี (แจงต่อที	ประชุมว่า ปัจจุบนับริษัทมีกรรมการทั(งสิ (น 8 ท่าน ซึ	งแต่ละ
ท่านมีความรูค้วามสามารถในดา้นต่าง ๆ แตกต่างกนั เป็นที	ทราบกันดีว่าบริษัทฯผลิตโครงสรา้งเหล็กเพื	อสง่ออกไปยงั
ประเทศญี	ปุ่ นเป็นหลกั  ดงันั(น ทางบริษัทไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า นายฮิเดโอะ อิวากิ (Mr.Hideo Iwaki) เป็นผูที้	มีความรู ้
ความสามารถดา้นงานก่อสรา้งโครงสรา้งเหล็ก ที	บริษัทฯ ทาํอยู่ โดยมีประสบการณท์าํงานดา้นนี (มามากกว่า 30 ปีใน
บรษัิทชั(นนาํของญี	ปุ่ น การเขา้มาช่วยบรษัิทจะเป็นประโยชนก์บับริษัทอย่างมาก จึงขอเสนอใหแ้ต่งตั(ง นายฮิเดโอะ อิวากิ 
เป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก 1 ท่าน ซึ	งรายละเอียดประวตัิของกรรมการใหม่ท่านนี (ปรากฎในหนงัสือเชิญประชุมหนา้ที	 
32 ที	จดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้  

 ตอ่จากนั(น พิธีกร ไดข้อเชิญใหป้ระธานฯ กลา่วแนะนาํกรรมการใหมต่อ่ที	ประชมุ 
 ประธานฯ ไดก้ล่าวแนะนาํกรรมการใหม่ต่อที	ประชุมว่า ตามที	ไดเ้รียนใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบแลว้ว่าจะมี
บริษัทที	ประเทศญี	ปุ่ นเขา้มาเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทเกือบ 10% ซึ	งบคุคลท่านนี (ถกูสง่มาจากบริษัทดงักลา่ว และท่านรูจ้ัก
บรษัิท MCS ดี เพราะเคยทาํงานที	บรษัิทใหญ่ ๆ ที	ประเทศญี	ปุ่ นที	เป็นบริษัทลกูคา้ของ MCS  ท่านเป็นบคุคลที	มีความรูใ้น
เรื	องเทคนิค ถา้หน่วยงานไหนมีปัญหาจะเป็นคนที	เขา้ไปแกไ้ขและเป็นคนที	มีความสามารถ ผมคิดว่าถา้ท่านเขา้มารว่ม
บริหารงานกับบริษัท MCS ท่านสามารถช่วยเหลือ MCS เวลาที	ประสบปัญหาในเรื	องเทคนิคได ้การที	ท่านเขา้มาเป็น
กรรมการของบรษัิทจะสามารถช่วยงานของ MCS ไดใ้นระดบัหนึ	ง 

 พิธีกร ไดส้อบถามที	ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี (หรอืไม ่  
 1.  ผูถื้อหุน้ขอใหก้รรมการใหมก่ลา่วแนะนาํตวักบัผูถื้อหุน้สกัเลก็นอ้ย 
      นายฮิเดโอะ อิวากิ ไดก้ลา่วแนะนาํตวัต่อที	ประชุมว่า สวสัดีทกุ ๆ ท่าน ผมนายฮิเดโอะ อิวากิ เป็นชาว
ญี	ปุ่ น ผมเคยทาํงานรว่มกบับริษัท Kajima Corporation ในประเทศญี	ปุ่ น ซึ	งปัจจุบนันี (ผมไดล้าออกแลว้ตั(งแต่เมื	อเดือน
กรกฎาคม 2564 ที	ผา่นมา ผมจะเขา้มาเป็นกรรมการของบรษัิท MCS โดยความสามารถพิเศษของผม คือ ดา้นโครงสรา้ง
เหลก็ และวิศวกรรม ตวัอยา่งเช่น งานเชื	อม โรงงาน การตรวจสอบงาน และ เครื	องจกัรอตัโนมตัิ ผมหวงัว่าความรูข้องผม
จะเขา้มาช่วยงานของ MCS ได ้ขอบคณุครบั 
 2.  กรรมการใหมจ่ะเขา้มาเป็นกรรมการอิสระหรอืกรรมการบรหิาร 
      พิธีกร  ไดชี้ (แจงวา่ เขา้มาเป็นกรรมการทั	วไป ซึ	งจะอยูใ่นฐานะที	ปรกึษาของบรษัิท 
 และไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามเพิ	มเติมอีก 

 พิธีกร จึงขอใหที้	ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตั(งกรรมการเพิ	ม โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนทั(งหมด ทั(งที	
ประสงคจ์ะออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยใหย้กมือขึ (น เพื	อเจา้หนา้ที	รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัร
ลงคะแนน  โดยการลงมติวาระนี (ตอ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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มติท ี-ประชุม  ที	ประชุมโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีมติอนมุตัิแต่งตั(ง
นายฮิเดโอะ อิวากิ เป็นกรรมการบรษัิทเพิ	ม ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี (                                                                         
 
 
 
 

 
 
 
 

                    (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 56,229,295 เสยีง ที	ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 

ดงันั(น ปัจจุบนัคณะกรรมการของบริษัทมีทั(งหมด 9 ท่าน  ซึ	งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ครบถว้น
ตามเกณฑที์	กาํหนดใหต้อ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั(งหมดแลว้ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ( 
 1.  ดร.ไนยวน  ชิ    ประธานกรรมการ  
  2.  นางสาววรรณา    พลแกว้               กรรมการ  
 3.  นายไพรตัน ์  วิวฒันบ์วรวงษ์  กรรมการ 
  4.  นายพรชยั    พิศาลอนกุลูกิจ กรรมการ 
  5.  นายอิวากิ    ฮิเดโอะ  กรรมการ 
  6.  พลเอกฐิติวจัน ์  กาํลงัเอก            กรรมการอิสระ 
  7.  นายทินกร   สดีาสมบรูณ ์ กรรมการอิสระ 
  8.  นายสพุจน ์ แกว้มณี              กรรมการอิสระ 

 9.  นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท   กรรมการอิสระ 
  

วาระท ี- 7 พ ิจารณาอนุมัต ิค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 นางสาวมัธวรรณศ์  ศรีศักดา  พิธีกร ได้ชี (แจงต่อที	ประชุมว่า สาํหรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยสาํหรบัปี 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน โดยขอเสนอใหที้	ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิกาํหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 
ประจาํปี 2565 ในจาํนวนรวมไมเ่กิน 10 ลา้นบาท ดงันี ( 

 เบี (ยประชมุ :  
 เบี (ยประชมุคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย : จ่ายตามจาํนวนครั(งที	เขา้ประชุม โดยจ่ายให้
 ประธานกรรมการ และกรรมการ 15,000 บาท/ทา่น/ครั(ง 

 คา่ตอบแทนรายเดือน :   
 โดยใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนที	จะเป็นผูพิ้จารณาจัดสรรให้
 กรรมการแตล่ะทา่นตอ่ไป   

ทั(งนี ( ค่าเบี (ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนรวมกันในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (ซึ	งเท่ากับ

เห็นดว้ย 108,919,048 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.88 

ไมเ่ห็นดว้ย 129,300 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.12 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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คา่ตอบแทนในปีที	ผา่นมา)  ซี	งรายละเอียดคา่ตอบแทนปรากฏอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุ หนา้ที	 6-7 

 พิธีกร ไดส้อบถามที	ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี (หรอืไม ่  
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม  

 พิธีกร จึงขอใหที้	ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุที	ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึ (น เพื	อเจา้หนา้ที	รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงนาํไปหกัออก
จากจาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชมุทั(งหมด  โดยการลงมติวาระนี (ตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อ
หุน้ซึ	งมาประชมุ 

มติท ี-ประชุม  ที	ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชุม มีมติอนุมตัิใหจ้่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยจ่ายเป็นเงินจาํนวนรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท โดยใหอ้ยู่ในอาํนาจ
และดลุยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนที	จะเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรใหแ้ก่คณะกรรมการแต่ละท่าน
ตอ่ไป ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี (  
 
 
 
 
 
 
 

 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 56,229,295 เสยีง ที	ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระท ี- 8 พ ิจารณาแต่งตั?งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2565 

 นางสาวมธัวรรณศ ์ ศรศีกัดา พิธีกร ไดข้อเชิญ นายทินกร สดีาสมบรูณ ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผูชี้ (แจง
รายละเอียดในวาระนี (ตอ่ที	ประชมุ  
 นายทินกร  สีดาสมบรูณ ์กรรมการตรวจสอบ ไดชี้ (แจงต่อที	ประชุมว่า ผูส้อบบญัชีเดิมที	ใชใ้นปี 2564 เมื	อ
ประเมินถึงประสิทธิภาพการทาํงานแลว้ เห็นว่ามีมาตรฐานการทาํงานที	ดี มีกระบวนการหรือเครื	องมือที	ใช้ในการ
ตรวจสอบบญัชีที	มีประสิทธิภาพ และมีอตัราค่าสอบบญัชีที	เหมาะสมอิงตามปริมาณงานตรวจสอบบญัชี ดงันั(น เพื	อให้
การตรวจสอบบญัชีเป็นไปอยา่งต่อเนื	อง คณะกรรมการไดพิ้จารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้
จึงขอเสนอใหที้	ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแตง่ตั(งผูส้อบบญัชี ดงัรายนามตอ่ไปนี (   

 1.  นายบณัฑิต  ตั(งภากรณ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที	 8509  และ/หรอื 
   (เป็นผูล้งลายมือชื	อในงบการเงินของบรษัิทปี 2563-2564 
    รวมเวลา 2 ปี) 
 2.  นายธนิต  โอสถาเลศิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที	 5155  และ/หรอื 
   (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือชื	อในงบการเงินของบรษัิท) 
 
 

เห็นดว้ย 108,926,048 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.89 

ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง 122,300 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.11 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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 3.  นายเอกสทิธิ�  ชธูรรมสถิตย ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที	 4195  
   (ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือชื	อในงบการเงินของบรษัิท) 

 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจาํปี 2565 และกาํหนด
คา่ตอบแทนเป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 4,500,000 บาท ซึ	งเทา่กบัคา่สอบบญัชีในปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี (  

รายการ 
ปี 2564 ปี 2565 เพ ิ-มข ึ?น %  

อนุมัต ิ งบประมาณ  
(Audit Fee)  
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 2,100,000 2,100,000 - 
งบการเงินประจาํปี 2,300,000 2,300,000 - 

คา่ตรวจสอบ BOI 100,000 100,000 - 
(Non Audit Fee)  

คา่บรกิารอื	นๆ   - -  
รวมทั?งสิ?น ( บาท ) 4,500,000 4,500,000 - 

 
 รายละเอียดตา่ง ๆ อยูใ่นเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที	 8 หนา้ที	 8-9 ในหนงัสือเชิญประชุมที	จดัสง่
ใหผู้ถื้อหุน้ครั(งนี (แลว้  

 ทั(งนี ( บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื	อที	 เสนอแต่งตั(ง ไม่มี
ความสมัพนัธ ์ และ/หรือ สว่นไดเ้สียระหว่างบริษัท / บริษัทย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้	เกี	ยวขอ้งกบับคุคล
ดงักลา่วในลกัษณะที	จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที	อยา่งมีอิสระแตอ่ยา่งใด 

 พิธีกร ไดส้อบถามที	ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทนทา่นใดตอ้งการจะซกัถามในวาระนี (หรอืไม ่  
 ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม   

 พิธีกร จึงขอใหที้	ประชมุออกเสยีงลงคะแนน เฉพาะผูเ้ขา้รว่มประชมุที	ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง โดยใหย้กมือขึ (น เพื	อเจา้หนา้ที	รวบรวมคะแนนจะไปรบับตัรลงคะแนนมารวมคะแนน แลว้จึงนาํไปหกัออก
จากจาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชุมทั(งหมด  โดยการลงมติวาระนี (ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ	งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติท ี-ประชุม ที	ประชุมโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ	งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั(งนาย
บณัฑิต  ตั(งภากรณ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที	 8509  และ/หรือ นายธนิต  โอสถาเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที	  
5155  และ/หรอื นายเอกสิทธิ�  ชูธรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที	 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2565 โดยผูส้อบบัญชีคนใดคนหนึ	งทาํหนา้ที	ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ตามที	เสนอ  ดว้ย
คะแนนเสยีงดงันี ( 
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 (ไมน่บัรวมเสยีงของบรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั จาํนวน 56,229,295 เสยีง ที	ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน) 
 
วาระท ี- 9  พ ิจารณาเร ื-องอ ื-นๆ  (ถา้มี)  

 ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอวาระอื	นใดใหพิ้จารณาเพิ	มเติม 

 ประธานฯ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ /ผูแ้ทน ไดซ้ักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยมีผูถื้อหุน้ /ผูแ้ทน ได้
ซกัถามในประเด็นตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ( 

 (1)  หลงัจากนี (บริษัทจะเกิดการเปลี	ยนแปลงอย่างไร ภาพ MCS อีก 10 ปีขา้งหนา้จะเป็นอย่างไร ถา้มี
ผูบ้รหิารญี	ปุ่ นเขา้มาบรหิารงาน และ ดร.ไนยวน ชิ จะมีบทบาทอยา่งไร 
       ประธานฯ ไดชี้ (แจงว่า MCS เป็นผมเองที	ตั(งขึ (นมา ทาํงานปีนี ( 30 ปีแลว้ ไม่ว่าอยู่ตาํแหน่งไหน ถา้มี
ความจาํเป็นตอ้งช่วย หรอืตอ้งทาํอะไรใหบ้รษัิท อนันี (ไมไ่ดเ้กี	ยวกบัตาํแหนง่ ก็จะทาํใหอ้ยูแ่ลว้  
 (2)  ในอนาคตจะมีกรรมการจากญี	ปุ่ นที	มีความชาํนาญเรื	องการบริหาร และติดต่องานหรือไม่ หรือว่าจะ
เป็นกรรมการทา่นนี (ที	เขา้มาทาํ 
        ประธานฯ ไดชี้ (แจงว่า ถา้พูดถึงปัจจุบนัคิดว่ายงัไม่ใช่ กรรมการบริหารของบริษัทยงัเป็นชุดเดิมอยู ่
กรรมการทา่นใหมแ่คเ่ขา้มาเป็นกรรมการที	ปรกึษาของบรษัิท  
 (3)  จากรายงานประจาํปี หนา้ที	 55 เนื	องจากบรษัิทมีคา่เฉลี	ยความพงึพอใจลดลงอยูที่	 87% เรื	องนี (จะเป็น
ปัญหาในการตอ่อาย ุCer S-Grade หรอืไม ่
 ประธานฯ ไดชี้ (แจงว่า ไม่เกี	ยวขอ้งกับ S-Grade เพราะคนละองคก์รกนั ที	จะเขา้มาตรวจ และที	ตรวจก็มี
ขั(นตอนและหลกัเกณฑอ์ยูแ่ลว้  

 และไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม หรอืแสดงความคิดเห็นเพิ	มเติมอีก  

  ประธานฯ จึงขออนญุาตปิดประชมุ  และขอบคณุผูถื้อหุน้และผูแ้ทนที	สละเวลามารว่มประชมุในครั(งนี (   
 
ปิดประชุมเวลา 12.15 น. 
 
                                     
 
 
 
 

เห็นดว้ย 109,048,348 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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                                         ลงชื	อ ………………………….…………….. ประธานที	ประชมุ                                                     
                                                        (ดร.ไนยวน  ชิ) 
                                                                                                        ประธานกรรมการ  

 

   ลงชื	อ ……………………………….……….. ผูบ้นัทกึการประชมุ                                                     
                                             (นางสาวมธัวรรณศ ์ศรศีกัดา) 

                                                                                                          


